

Nhân biếu phẩm trợ cấp

Viết bởi Administrator

Thứ hai, 28 Tháng 5 2018 08:53 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 28 Tháng 5 2018 08:58

Nhận biết sớm trẻ tự kỷ

Tự kỷ ở trẻ em là một dạng rối loạn phát triển lan tỏa, ảnh hưởng rất nhiều đến kỹ năng giao tiếp, quan hệ xã hội. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của trẻ. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay vẫn là sự thờ ơ trước dấu hiệu nhận biết và những khó khăn trong quá trình can thiệp, hỗ trợ.

Hơn hai tháng nay, vợ chồng anh Phạm Đức Quang (trú xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) phải túc trực ngày đêm tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng để cùng nhân viên y tế trực tiếp điều trị cho 2 đứa con song sinh của mình. Gần 3 tuổi đầu nhưng 2 cháu vẫn chưa nói được, luôn có những biểu hiện nóng nảy, cáu gắt. Theo lời kể của anh Quang, vợ bị thoát vị đĩa đệm nên chỉ ở nhà trông con, mình anh quanh năm vào tận Bình Dương, Đồng Nai làm ăn gửi tiền về. "Tôi ít có thời gian ở nhà nên không để ý các cháu, cứ nghĩ các cháu chậm nói là điều bình thường, nhưng khi đi khám mới biết đó là dấu hiệu của tự kỷ", anh Quang chia sẻ. Anh chọn Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng vì chi phí điều trị, can thiệp vừa phải, lại được hỗ trợ thanh toán bảo hiểm y tế. Anh cũng đang tìm việc làm thêm ngay tại Đà Nẵng để có kinh phí điều trị cho con, bởi quá trình điều trị còn lâu dài.

Tương tự, suốt 4 năm nay, bà Lê Thị Hoàn (trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) thường xuyên bế cháu nội lui tới bệnh viện này để được các nhân viên y tế hỗ trợ can thiệp. Cháu bà Hoàn được phát hiện tự kỷ lúc 16 tháng tuổi. Bằng kinh nghiệm bản thân, nhận thấy cháu chưa nói được từ nào nên nghi ngờ đưa đi khám và được các bác sĩ kết luận cháu mắc chứng tự kỷ. Sau thời gian được các nhân viên y tế can thiệp hành vi, hỗ trợ kỹ năng giao tiếp và các hoạt động trị liệu, đến nay, cháu đã có thể nói được câu đơn giản và hiểu được tác dụng của một số đồ vật. "So với trẻ em



Can thiệp, điều trị trẻ tự kỷ là quá trình kiên trì, cần sự phối hợp giữa gia đình và nhân viên y tế. **TRONG ẢNH:** Kỹ thuật viên ngôn ngữ trị liệu tại Bệnh viện Phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ.

Những dấu hiệu và cách phòng ngừa trẻ tự kỷ

Theo kỹ thuật viên Lê Kim Hoàng, có 5 dấu hiệu cơ sở nghi ngờ trẻ tự kỷ: không biết ra hiệu (chỉ tay, vẫy tay, bắt tay...) khi 12 tháng tuổi; không tự nói câu 2 từ khi 24 tháng tuổi và mất kỹ năng ngôn ngữ lứa tuổi nào. Để phòng ngừa tự kỷ ở trẻ em, cần khám thai định kỳ, tránh các tác nhân gây tổn thương não trẻ; nâng cao chất lượng chăm sóc y tế ban đầu, đặc biệt theo dõi, khám trẻ sơ sinh trong 24 tháng đầu đời để phát hiện và can thiệp sớm các rối loạn nếu có.

phát triển do sinh non, thiếu oxy não khi sinh, chấn thương do can thiệp sản khoa, nhiễm độc... có thể là những yếu tố khiến trẻ sinh ra và phát triển không bình thường. Hiện Khoa Nhi-Ngôn ngữ trị liệu, Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng thường xuyên tiếp nhận, điều trị khoảng 70 trẻ tự kỷ, tăng động mỗi ngày. "Điều trị, can thiệp

nhập. Đây là bộ tài liệu y tế, chế độ dinh dưỡng đạt được kết quả nhất định. "Nhiều trẻ có những dấu hiệu nhận biết sớm, nếu được phát hiện sớm, can thiệp, điều trị kịp thời sẽ có kết quả tốt hơn. Trẻ tự kỷ cần được can thiệp, hỗ trợ sớm.

Nhân bản tóm tắt

Viết bởi Administrator

Thứ hai, 28 Tháng 5 2018 08:53 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 28 Tháng 5 2018 08:58
